
 

 

139. löggjafarþing 2010–2011. Prentað upp.
Þskj. 1288  —  745. mál. Skriflegt svar.

Fyrirspurn
til velferðarráðherra um málefni fatlaðra.

Frá Þorgerði K. Gunnarsdóttur.

Hvað hefur verið gert í málefnum fatlaðra eftir að þau fluttust yfir til sveitarfélaga 1.
janúar sl.?

Skriflegt svar óskast.


